

CHỈ THỊ...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Để phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế chấp hành đúng Luật Quản lý thuế và các quy định hiện hành về thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là trên các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Kết luận số 256-KL/TU, ngày 30/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2024, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu nguồn và bồi dưỡng nguồn thu ngân sách bền vững; triệt

để truy thu các nguồn nợ ngân sách, chậm nộp, nhất là đối với các doanh nghiệp có dự toán thu lớn.

2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt các nội dung:

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển nhằm đẩy nhanh hóa đơn điện tử, tăng tỷ lệ kê khai thuế qua mạng, nộp thuế, hoàn thuế điện tử theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1123/CP-TTg, ngày 18/11/2023 về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Thường xuyên rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế của chủ hộ kinh doanh để đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; định kỳ hằng tháng tiến hành đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Tăng cường các giải pháp tăng thu, tạo nguồn

thu kết hợp với khai thác, bồi dưỡng nguồn thu trên địa bàn ở tất cả các lĩnh vực, nhất là trong kinh doanh bất động sản, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng.

- Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, công tác cưỡng chế thu hồi nợ thuế, chống thất thu thuế. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng, gian lận thương mại, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp... Chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để thực hiện kịp thời, đúng quy trình quản lý và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, thường xuyên rà soát các khoản nợ thuế của từng đơn vị để có biện pháp đôn đốc và xử lý phù hợp, hiệu quả.

- Tổ chức rà soát, kiểm tra thường xuyên để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra; xử lý dứt điểm các vi phạm trong lĩnh vực tài chính; thực hiện thu hồi đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

- Chỉ đạo các ngành, các địa phương xây dựng phương án phù hợp để thực hiện tốt công tác đánh giá, xây dựng nguồn thu và triển khai thu theo tiến độ đối với tất cả các khoản thu từ thuế, phí và tiền sử dụng đất đảm bảo việc thu nguồn thu tích cực, hiệu quả; đồng thời tạo điều kiện để thu hút

đầu tư, thành lập doanh nghiệp mới, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới khi giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư đối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh khi đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh phải có các chi nhánh tại tỉnh Thái Bình và thực hiện hạch toán độc lập nhằm tăng nguồn thu đóng góp vào ngân sách tỉnh.

- Đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, yêu cầu các địa phương thành lập đoàn liên ngành làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn để nắm bắt thực tế về hạ tầng kỹ thuật, mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Qua đó, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1284/CP-TTg, ngày 18/11/2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp giữa các ngành, các lĩnh vực trong triển khai thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay trong những tháng đầu năm, tập trung kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật về hóa đơn điện tử, nhất là đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.

3. Bảo Thái Bình, Đai Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các phòng viên thường trú, cơ quan báo chí Trung ương tại Thái Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp với cơ quan thuế để xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế; kịp thời phản ánh, nêu gương các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân đối với công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn; tăng cường vai trò giám sát đối với công tác thu thuế.

Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.

TIỀN HẢI

Phấn đấu 6 xã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

Sáng ngày 23/2, UBND huyện Tiên Hải họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024.

Thời gian qua, chương trình xây dựng NTM nâng cao tại huyện Tiên Hải tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đến nay có 2 xã Tây Giang và Văn Trường được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 7 xã: Tây Ninh, Tây Lương, Vũ Lăng, Đông Lâm, Đông Hoàng, An Ninh, Nam Cường đã được tỉnh đánh giá xong các tiêu chí NTM nâng cao, đang hoàn thiện hồ sơ, chờ quyết định công nhận của UBND tỉnh.



Điện mạo nông thôn mới nâng cao xã Đông Hoàng.

Để tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, năm 2024 huyện Tiên Hải có 6 xã phấn đấu về đích NTM nâng cao: Đông Trà, Đông Xuyên, Nam Hưng, Nam Thịnh, Phương Công, Nam Hải; dự kiến 2 xã An Ninh và Nam Cường về đích NTM kiểu mẫu. Đối với các xã đang kỳ về đích NTM nâng cao, qua rà soát, đánh giá đến nay đã cơ bản hoàn thành 11 - 12 tiêu chí, đang tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí còn lại...

Để bảo đảm kế hoạch, UBND huyện chỉ đạo các xã tập trung lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đúng thời điểm, chất lượng, hiệu quả; chủ động rà soát, đánh giá cụ thể từng tiêu chí, chỉ tiêu; với tiêu chí đã đạt các đơn vị liên quan hướng dẫn các xã sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định, các ngành của huyện tổ chức thẩm tra ngay; với tiêu chí chưa đạt, cần xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian thực hiện từng chỉ tiêu, từng phần việc, công trình. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào hiến đất, tài sản, ngày công lao động, ủng hộ kinh phí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

TRẦN TUẤN

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất



Ông Đỗ Văn Dân, thôn 4, xã Vũ Quý (Kiến Xương) đưa mạ khay cấy máy xuống đồng.

Ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp đang là một trong những giải pháp quan trọng được các địa phương và nông dân huyện Kiến Xương tích cực triển khai. Qua đó không chỉ góp phần giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất trên cùng một diện tích canh tác mà còn từng bước hướng tới một nền nông nghiệp phát triển hiện đại, toàn diện, bền vững.

Thay đổi tập quán canh tác

Có mặt tại cánh đồng thôn 4, xã Vũ Quý thăm mô hình sản xuất của ông Đỗ Văn Dân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ đại diện tỉnh, chúng tôi thấy rõ lợi ích của cơ giới hóa. Ông Dân chia sẻ: Trước đây, tôi chủ yếu đi làm thuê cho bà con, còn bây giờ tôi lại thành ông chủ trên những cánh đồng rộng hàng trăm mẫu. Để làm được điều này, tất cả là nhờ áp dụng máy móc hiện đại vào sản xuất. Thời gian đầu do nguồn vốn còn hạn hẹp nên chỉ sắm được những chiếc máy Nhật cũ khoảng 35 - 40 triệu đồng nhưng đã cũng là "chìa khóa

đại, chi phí ngày công sẽ giảm, nhất là thay thế sức người ở những công việc nặng nhọc. Ông Vũ Văn Thạch, tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Kiến Xương bộc bạch: Để làm giàu từ nông nghiệp, từ năm 2015 tôi đã đưa máy móc hiện đại vào sản xuất trên diện tích của nhà và làm dịch vụ cho người dân. Khi có điều kiện kinh tế, tôi tiếp tục đầu tư hoàn thiện từ khâu làm đất, gieo mạ khay, cấy máy để không mất nhiều công sức, vừa tiết kiệm thời gian vừa bảo đảm khâu lịch thời vụ. Với hệ thống máy móc, hiện nay một ngày tôi có thể cấy được 20 mẫu ruộng, cấy được từ 5 - 9 mẫu lúa. Tính cả thời gian di chuyển máy từ cánh đồng này sang cánh đồng khác chỉ trong khoảng 1 tuần sẽ cấy xong toàn bộ 40 mẫu.

Nâng cao hiệu quả sản xuất

Bà Trần Thị Lanh, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh nông sản Quang Lanh cho biết: Để đầu tư máy móc với số tiền lớn cùng một lúc sẽ ít nông dân có khả năng về vốn để làm

được, vì thế phải đầu tư dần dần. Nhưng khi ứng dụng thì máy móc đã mang lại tiện ích và hiệu quả cao, trở thành động lực để người dân tiếp tục đầu tư. Năm 2015, nhà tôi chỉ làm được 5ha, sau đó mỗi vụ diện tích lại tăng lên nhờ mạnh dạn đầu tư máy móc để thay thế sức lao động của con người. Tới thời điểm này, mỗi vụ tôi đã làm tới gần 200ha do đã đầu tư khoảng 8 tỷ đồng vào hệ thống máy móc. Từ đó, tôi đã chủ động được hoàn toàn từ khâu làm đất, gieo mạ, cấy, đến khâu thu hoạch, sấy khô và đóng gói sản phẩm. Từ ngày mùng 4 tháng Giêng năm này, tôi đã đưa xuống đồng 3 máy làm đất, 4 máy cấy, 2 giàn gieo mạ để kịp thời vụ. Ngoài ra tôi còn đầu tư hệ thống xe nâng, giàn sấy, máy bón phân, thiết bị bay không người lái để phun thuốc trừ sâu tạo thuận lợi trong sản xuất. Vì thế, với diện tích trên, vụ xuân năm nay tôi chỉ cần 3 người để làm đất, 8 người lái máy cấy, 7 người vừa cuộan mạ và vừa chở mạ ra đồng. Nếu cấy thủ công theo thói quen truyền thống sẽ phải mất hàng tháng, nhưng nhờ có máy cấy nhà tôi chỉ làm trong vòng 10 - 15 ngày. Với hình thức sản xuất đó, bình quân mỗi vụ tôi thu về từ 500 - 600 tấn thóc, thu lãi trên 500 triệu đồng.

Bà Vũ Thị Thân, tổ dân phố Tiên Tuyên, thị trấn Kiến Xương cho biết: Vụ lúa xuân năm nay nhà tôi cấy 100 mẫu, trong đó 30 mẫu của nhà, còn lại làm thuê cho người dân. Do chủ động được các khâu trong sản xuất nhờ có máy móc hiện đại nên hàng vụ tôi đã không phải thuê nhiều nhân công, lại tự để được giống lúa nên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bình quân năng suất vụ xuân thường đạt 2,4 tạ/sào thóc tươi bán với giá 9.800 đồng/kg, trừ chi phí mỗi năm tôi thu về khoảng 1 tỷ đồng.

Ông Đỗ Văn Dân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ đại diện tỉnh chia sẻ thêm: Nếu làm thủ công như trước đây

chỉ phí sản xuất lên đến 800.000 đồng/sào, nhưng khi áp dụng cơ giới hóa chỉ mất khoảng hơn 300.000 đồng/sào. Có như vậy, người làm dịch vụ mới có lãi, người dân cũng được hưởng lợi. Cụ thể như công đoạn cấy thủ công giá hiện tại 350.000 đồng/sào nhưng nay nhờ có máy móc để làm đất, gieo mạ, cấy đến thu hoạch, người dân chỉ bỏ ra 520.000 đồng/sào, trong khi công đoạn cấy chỉ cần 2 người ngồi lái máy một ngày cấy được từ 9 - 10 mẫu. Hay như khâu bảo vệ thực vật, nếu thuê người phun thuốc thủ công giá từ 25.000 - 30.000 đồng/bình/sào nhưng phun bằng thiết bị bay không người lái giá 15.000 đồng/sào. Như vậy, chỉ tính riêng về chi phí đã giảm nhiều so với trước đây, người dân đã có lãi nhờ áp dụng máy móc, công nghệ hiện đại vào sản xuất.

Vụ xuân năm 2024, huyện Kiến Xương gieo cấy trên 11.000ha, trong đó điểm nổi bật nhất là người dân đã tích cực áp dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng. Toàn huyện hiện có 539 máy cấy, trong đó có gần 400 máy cấy loại to; đến ngày 20/2 đã cấy được trên 70% diện tích, có khoảng 50% diện tích được cấy bằng máy. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tiếp tục đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, phấn đấu kết thúc xong trước khung lịch thời vụ để ra.

Những năm gần đây, nông dân nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng máy khay, cấy bằng máy vào sản xuất lúa, qua đó góp phần tiết kiệm sức lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Máy cấy của hãng Yanmar (Nhật Bản) với công suất cao góp phần đẩy nhanh thời vụ gieo cấy, giúp nông dân tối ưu hóa hiệu quả sản xuất.

Xuống đồng từ mùng 7 tháng Giêng, sau gần 1 tuần, ông Nguyễn Duy Toàn, xã Minh Lăng (Vũ Thư) đã hoàn thành gieo cấy 70 mẫu lúa với chiếc máy cấy người lái 6 hàng của hãng Yanmar. Đây là chiếc

máy cấy thứ hai ông Toàn mua của hãng Yanmar sau 7 năm tích tụ, tập trung ruộng đất. Ông chia sẻ: Ngoài 40 mẫu ruộng tích tụ của gia đình tôi còn cấy thuê cho bà con trong thôn, xã với diện tích 30 mẫu. Qua thời gian vận hành, tôi thấy máy cấy Yanmar khi cấy trên nền đất và lớp bùn không bằng phẳng không ảnh hưởng đến độ sâu cấy của cây mà do khung cây được điều chỉnh dao động xoay (lắc) quanh trục. Qua đó giúp bảo đảm độ sâu cấy đồng đều theo chiều ngang. Cây lúa không bị vùi sâu quá nên sinh trưởng, phát triển tốt.

Cũng như ông Toàn, với chiếc máy cấy người lái 6 hàng của hãng Yanmar, mỗi ngày anh Nguyễn Hoàng Long, xã Quỳnh Nguyễn (Quỳnh Xá) cấy được 11 - 12 mẫu ruộng. Để khai thác tối ưu thời gian hoạt động của máy, anh Long vận chuyển máy đi cấy thuê tại tỉnh ngoài. "Máy cấy của Yanmar có công suất hoạt động cao hơn đồng máy khác, nhờ đó vụ xuân năm nay tôi cấy được gần 70ha ruộng. Ngoài ra, ưu điểm của máy móc do Yanmar sản xuất chính là phù hợp với đặc điểm khí hậu và địa hình bùn lầy của đồng ruộng Việt Nam. Máy cấy lúa cho phép người vận hành điều

chỉnh khoảng cách bước cấy, số lượng mạ ở mỗi khóm và độ sâu khóm lúa. Máy có độ bền cao và mức tiêu hao nhiên liệu ít hơn đồng máy khác. Tôi mua máy tại Công ty TNHH Sản xuất nhập khẩu Đức Nam, được đội ngũ nhân viên hướng dẫn kỹ thuật, bảo dưỡng theo từng tháng, từng năm và định kỳ hoạt động của máy nên máy hoạt động rất ổn định, công suất phát huy tối đa" - anh Long chia sẻ.

Là nhà phân phối các loại máy nông nghiệp độc quyền tại miền Bắc của hãng Yanmar (Nhật Bản), Công ty TNHH Sản xuất nhập khẩu Đức Nam (thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) hiện đang cung cấp khoảng 20% máy nông nghiệp cho các tỉnh phía Bắc. Tại Thái Bình, các loại máy làm đất, máy gặt đập liên hợp, máy cấy có mặt tại các địa phương trong tỉnh. Ông Đỗ Văn Minh, Giám đốc kinh doanh Công ty cho biết: Thái Bình là tỉnh trọng điểm về sản xuất lúa. Với các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, bà con nông dân tiếp cận rất tốt với các đồng máy nông nghiệp, đặc biệt máy cấy người lái có công suất cao đang mở rộng. So với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa của Thái Bình vượt trội hơn

hẳn. Để máy móc của bà con hoạt động ổn định, đạt hiệu quả cao nhất, chúng tôi có đội ngũ nhân viên theo dõi, bảo dưỡng máy mọi lúc, mọi nơi. Đối với khách hàng mới tiếp cận máy nông nghiệp, Công ty tư vấn kỹ các đồng máy, hiệu quả máy, chuyển giao công nghệ qua các hội thảo và trực tiếp tại cánh đồng. Đồng thời, chúng tôi có chính sách hỗ trợ vay vốn khi khách hàng có nhu cầu.

Số lượng máy cấy tại Thái Bình tăng dần qua từng vụ, đặc biệt đồng máy người lái 6 hàng. Vụ xuân năm nay toàn tỉnh có hơn 1.200 máy cấy các loại, diện tích cấy bằng máy đạt trên 30%. Nhờ đó, dư sau tết Nguyễn dân các địa phương mới bước vào cao điểm gieo cấy tập trung nhưng vẫn đảm bảo tiến độ 10 tháng gieo cấy địa phương đã cơ bản hoàn thành gieo cấy, toàn tỉnh kết thúc cấy trước 22/2 theo thời vụ chung. Công suất hoạt động cao cùng nhiều ưu điểm vượt trội nên máy cấy Yanmar đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh, giúp tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, bảo đảm thời vụ cho bà con nông dân.

THU THỦY - NGÂN HUỖN



Máy cấy do hãng Yanmar sản xuất được đánh giá phù hợp với đồng ruộng Việt Nam.